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6 รายงานผลการด�าเนินงาน
โดย : ผู้จัดการ

โดย : ผู้จัดการ

	 สวัสดีครับพี่น ้องสมาชิกสหกรณ ์ออมทรัพย ์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ	 ฯ	 พบกันอีกครั้งกับ
วารสารอดุมการณ์สหกรณ์ฉบบัที	่77	ประจ�าเดอืนกนัยายน	
2564	ก่อนอ่ืนต้องขอรายงานผลการสอบบญัชี	สอ.สร.รฟท.	
รอบ	6	เดือนให้สมาชิกทราบกันก่อน	23	กรกฎาคม	2564	
ที่ผ่านมา	บริษัทมนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย	จ�ากัด	ผู้สอบ

บัญชี	สอ.สร.รฟท.	รายงานผลการสอบบัญชี		ในรอบ	6	เดือนแรก	(ม.ค.	–	มิ.ย.	
64)	ผลการตรวจสอบ	ด้านการบริหารงานโดยภาพรวม	ด้านการจัดการ	การให้สิน
เชื่อ	ด้านการเงินการบัญชี	ผ่านทุกด้าน	โดยไม่พบข้อบกพร่องใดๆ	มีการด�าเนิน
การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	โครงสร้างเงินทุนของสหกรณ์มีหนี้สิน
น้อยกว่าทุนซึ่งแสดงถึงความม่ันคงของสหกรณ์ สอ.สร.รฟท. มีทุนด�าเนินการ
เพิ่มข้ึนเป็น 3,165,155,100.78  บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.67 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน มีก�าไรสะสม 65,128,152.80 บาท 	ถือเป็นสัญญาณที่ดี	สวนทางกับ
สภาวะเศรษฐกิจในช่วงขาลง
	 ส�าหรับสมาชิกที่จะเกษียณอายุการท�างานในปีนี้	 ก็คงต้องนับวันถอย
หลัง	เตรียมตัววางแผนการใช้ชีวิตช่วงหลังเกษียณอย่างมีความสุข	ไม่ว่าจะเป็น
ด้านสุขภาพอนามัยทางร่างกาย	ด้านที่อยู่อาศัยหากต้องอยู่โดยล�าพัง	หากิจกรรม
ท�ายามว่าง	ป้องกันภาวะโรคซึมเศร้า...	ด้านการปรับตัวทางสังคม	และที่ส�าคัญ
ที่สุด....	ด้านการวางแผนทางการเงิน	การออม	การใช้จ่ายเงินเพื่อให้มีเพียงพอ
ในแต่ละเดือน		เงินตอบแทนการเกษียณอายุก้อนสุดท้าย	ที่ได้รับจากการรถไฟฯ	
จะบริหารจัดการอย่างไรให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสมในสภาวะเศรษฐกิจที่
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารต�่ากว่าอัตราภาวะเงินเฟ้อ	 การลงทนุกับสหกรณ์  
การเป็นสมาชกิสหกรณ์ต่อเน่ือง	ก็จะเป็นค�าตอบให้กับพี่ๆที่จะเกษียณในปีน้ี	เพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผนเตรียมเงินไว้ใช้จ่ายเงินในอนาคตให้เพียงพอในชีวิตหลัง
วัยเกษียณ	อย่างน้อยก็มีเงินปันผลเป็นโบนัสให้กับตัวเองในทุกๆปี
	 ในปีต่อไป	ปี	 2565	สหกรณ์มีนโยบายจะใช้วิธีแจ้งการยืนยันยอดทุน
เรือนหุ้น	เงินฝากและยอดหนี้ผ่านทางระบบออนไลน์	เพื่อเป็นการลดปริมาณการ
ใช้กระดาษ	 ลดภาวะโลกร้อน	 ซึ่งในส่วนของสมาชิกที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสมัคร
เข้าใช้งานระบบออนไลน์กับสหกรณ์	 (SRUSCT	WEB	ONLINE)	 ขอให้สมาชิก
แจ้งช่ือ	เลขทะเบียนสมาชิก	และเบอร์โทรศัพท์	ให้กับทางสหกรณ์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์	facebook	,line	หรือทางโทรศัพท์	เพื่ออัพเดทข้อมูลของสมาชิก	ก่อน
การลงทะเบียนเข้าสู่เว็บไซต์	 เมื่อลงทะเบียนแล้วสมาชิกจะสามารถเข้าดูข้อมูล
ต่างๆของตนเองได้	โดยไม่ต้องรอใบเสร็จรายเดือนจากทางสหกรณ์	และสมาชิก
สามารถติดตามข้อมูล	ข่าวสารของสหกรณ์	ช่องทางออนไลน์ได้ที่	www.srusct.
or.th
	 กบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ	-	19	ทีย่งัคงมยีอดสถิติ
ของผู้ติดเชื้อรายวันเป็นหลักหมื่น	และยอดผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ระดับหลักร้อย	ขอให้
ทุกท่าน	 ปฏิบัติตามค�าแนะน�าทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด	 การที่รับวัคซีน
มาครบแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ติดเชื้อ	ต้องท�าความเข้าใจ	และใช้ชีวิต
แบบ	“	New	Normal	”	เพื่อป้องกันการติดเชื้อ	และลดการแพร่ระบาดสุดท้ายนี้
ขอให้พี่น้องสมาชิก	สอ.สร.รฟท.รักษาสุขภาพ	ปลอดภัยกันทุกคนนะครับ

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
สวัสดีครับ

สราวุธ  สราญวงศ์ : บรรณาธิการ

คุณสราวุธ  สราญวงศ์
: บรรณาธิการ

สหกรณ์จะก้ำวหน้ำ ถ้ำให้กำรศึกษำที่ถูกต้อง

โควิด-19	โอกาสทองของการยกเครื่องสหกรณ์

ปรับตัวเข้าสู่สื่ออิเล็กทรอนิกส์	“ออนไลน์”	ตามค�าท�านาย

ประพัฒน์		พยัคฆบุตร	ประธานกลุ่มผู้แทนสมาชิก	

กลุ่มล�าปาง	ทะเบียนสมาชิก	01794	:	สังกัดการช่างกล
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เรื่องจากปก

โดย :  โชติกา บุญรังศรี

โอกาสทองของการยกเครื่องสหกรณ์
“ออนไลน์” ตามค�าท�านาย

โควิด-19
ปรับตัวเข้าสู่สื่ออิเล็กทรอนิกส์

	 หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา	

(COVID-19)	 ได้กลับมาระบาดอีกคร้ัง	 นอกจากจะมีผลกระ

ทบโดยรวมทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคมและความเป็นอยู่ที่จะ

ต้องปรับตัวกันอย่างหน้ามือเป็นหลังมือแล้วนั้น	 สุดท้ายแล้ว

ในกระบวนการสหกรณ์เองก็มีผลกระทบไม่แพ้กัน	 นอกจาก

จะเสี่ยงเรื่องรายรับ	 -	 รายจ่าย	 ของสมาชิกที่บางส่วนได้รับ

ความเดือดร้อน	 และการบริหารจัดการสหกรณ์ก็มีผลกระทบ

เช่นเดียวกัน	หลายสหกรณ์ปรับตัวสลับเจ้าหน้าที่กันมาท�างาน

เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ	 และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน

การแพร่ระบาดของ	 COVID-19	 นั่นเอง	 และที่กระทบมากๆ

ซึ่งต้องมีการปรับตัวตามมาตรการและนโยบายของภาครัฐ	 ก็

คือ	 จากมาตรการ	 LOCK	DOWN	 รวมถึงประกาศใช้	 พ.ร.ก.	

ฉุกเฉินของรัฐบาล	นั่นก็คือต้องดการเดินทางออกนอกพื้นที่ให้

ประชาชนอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด	เพื่อลดการ

เดินทางที่อาจเส่ียงต่อการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	

หรือ	 COVID-19	 ประเด็นนี้จึงท�าให้หลายสหกรณ์ต้องปรับตัว

ในการจัดประชุมทุกรูปแบบไม่ว่าการประชุมประจ�าเดือนหรือ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีก็ตาม	ที่ไม่

สามารถจดัการประชมุได้ในรปูแบบเดมิ	ด้วยสาเหตจุากเงือ่น

ไขหลายๆมาตรการท่ีออกมาบังคับใช้	 ในขณะท่ีนายทะเบียน

สหกรณ์เองก็มีความห่วงใยในการบริหารจัดการและด�าเนิน

การของสหกรณ์	จึงได้ออกประกาศให้สหกรณ์อาจจัดประชุม

ใหญ่สามญัผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส์ได้	โดยก�าหนดแนวทางตามพ

ระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ	อิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	

2563	 ซึ่งหลายๆสหกรณ์และสหกรณ์ในระดับชุมนุมเองก็ได้

ปรบัตวัเพือ่หนัมาใช้รปูแบบดงักล่าวในการจดัประชุม	เป็นส่วน

ใหญ่

	 เพราะปัญหาของการจดัประชุมประจ�าเดอืน	และการ

จดัประชมุใหญ่ไม่ได้จะมีผลต่อรายรบัและก�าไรต่อสหกรณ์เอง

หรอืสหกรณ์สมาชกิ	และในวกิฤตขิองการแพร่ระบาดเชือ้ไวรสั	

COVID-19	 เราจึงเห็นขบวนกรสหกรณ์มีการขยับตัวเปลี่ยน

รูปโฉมก้าวสู่โลกไฮเทคมากขึ้นนั่นก็คือ	 หันมาให้ความส�าคัญ

กับโลกออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์กันท่ัวหน้า	 แต่ต้องอยู่

ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนก�าหนด	 เช่น	 มี

อ่านต่อหน้า 12
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คุณภิญโญ เรือนเพ็ชร
: ประธานกรรมการ สอ.สร.รฟท.

คุยกับประธาน

 สวัสดีครับ สมาชิก สอ.สร.รฟท. ทุกท่าน พบปะ

พูดคุยกันผ่านช่องทางอุดมการณ์สหกรณ์เป็นประจ�าทุก

เดือน ส�าหรับในเดือนกันยายน 2564 มีเรื่องที่จะบอก

กล่าวสมาชิก สอ.สร.รฟท. อยู่ 2 เรื่องด้วยกัน ซึ่งเป็น

เรื่องที่เกี่ยวกับสมาชิกและสหกรณ์

 เรื่องแรก เป็นเรื่องการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 

2564 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด 

(ชสอ.) โดย	ชสอ.	ได้จดทะเบยีนเมือ่วนัที	่1	กนัยายน	พ.ศ.	2515	

และเร่ิมประกอบธรุกจิตัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	พ.ศ.	2516	เป็นต้น

มา	และในวนัที	่26	พฤษภาคม		2551	สมเดจ็พระกนษิฐาธริาช

เจ้า	 กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	 สยามบรมราชกมุาร	ี ได้

เสดจ็เปิดอาคารส�านักงาน	ชสอ.	แห่งใหม่	ซึง่ต้ังอยูท่ี	่เลขที	่199	หมู่	

2	ถนนนครอินทร์	ต�าบลบางสีทอง	อ�าเภอบางกรวย	จังหวัดนนทบรุี	

และได้ย้ายมาท�าการ	ณ	ส�านักงานแห่งใหม่นีจ้นถงึปัจจุบนั	

 สอ.สร.รฟท.	 สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ	 ชสอ.	 ใน

ล�าดับที่	 632	 ปัจจุบัน	 ชสอ.	 มีสมาชิกอยู่	 1,099	 สหกรณ์	

ส�าหรับการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2564	 ของ	 ชสอ.	 ได้

ก�าหนดให้มีขึ้นในวันพุธที่	18	สิงหาคม	2564	ที่ผ่านมา	โดย

ประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 ชสอ.	 ผลประกอบการ

ดังนี้	 มีทุนเรือนหุ้น 31,136,307,500 บาท มีทุนด�าเนิน

งานทั้งหมด 141,218,007,947.11 บาท มีรายได้ทั้งสิ้น 

6,061,417,442.67 บาท มีค่าใช้จ่าย 4,032,686,386.17 

บาท มีก�าไรสุทธิ 2,028,731,056.50 บาท 

	 และที่ประชุมให	 	 ญ่สามัญฯได้มีมติอนุมัติอัตรา

เงินปันผล	5.45%	และอัตราเงินเฉลี่ยคืนที่	4.00%	ส�าหรับ

สหกรณ์สมาชิกที่ใช้บริการเงินกู ้กับ	 ชสอ.	 เป ็นอัตราผล

ตอบแทนที่อยู ่ในระดับสูงส�าหรับสถานการณ์และภาวะ

เศรษฐกิจในปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนที่ต�่ามาก	

สอ.สร.รฟท.	ได้ถอืหุน้อยูก่บั	ชสอ.	จ�านวน	260,000,000	บาท	

จะได้รบัเงนิปันผลในปีน้ี	14,700,000	บาท	สหกรณ์จะน�าราย

ได้ในส่วนนี้ไปรวมกับผลประกอบการประจ�าปีของสหกรณ์	

เพือ่น�าไปใช้จ่ายภายในสหกรณ์	 และจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ย

คืนรวมท้ังทุกต่างๆของสหกรณ์	 หลังจากปิดบัญชีประจ�าปี

ให้กับสมาชิกของ	สอ.สร.รฟท.	ต่อไป

	 ส�าหรบัวาระเลือก

ตั้ งประธาน	 ชสอ.	 คณะ

กรรมการ	ชสอ.	และเลือก

ตั้ ง ผู ้ ต ร ว จ สอบ กิ จ ก า ร									

ที่ ป ร ะชุ มมี ม ติ เ ห็ นชอบ

อ นุ มั ติ ใ ห ้ เ ลื่ อ น ว า ร ะ

พิจารณาเลือกตั้งประธาน	

ชสอ.	 คณะกรรมการ	 ชสอ.	 และผู้ตรวจสอบกิจการไป

พิจารณาในประชมุใหญ่วสิามญัภายในเดอืนตลุาคม	 2564	

เพราะการเลอืกตัง้ด้วยวธิผ่ีานสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ไม่สอดคล้อง

และขัดกับระเบียบว่าด้วยการก�าหนดวิธีในการเลือกตั้งของ	

ชสอ.	เพราะการแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ-19	ทีท่�าให้สมาชกิ

ของ	ชสอ.	มาร่วมการประชมุสามญัฯของ	ชสอ.	จ�านวนมาก

ไม่ได้	 พร้อมทัง้ตัง้คณะท�างานขึน้มาแก้ไขระเบยีบว่าด้วยการ

ก�าหนดวิธีในการเลือกตั้งให้สอดคล้องกับการประชุมใหญ่ฯ

ผ่านระบบสือ่อเิลคทรอนกิส์	ในเดอืนตลุาคม	2564	ต่อไป

 เรือ่งทีส่อง เป็นเรือ่งสมาชกิของสหกรณ์สอบถาม

กนัมาเยอะพอสมควรเกีย่วกบัเรือ่ง พ.ร.บ. สถาบนัคุม้ครอง

เงนิฝาก พ.ศ. 2551 โดยมเีนือ้หาสาระทีส่�าคญัของ	 พ.ร.บ.	

ฉบบันีค้อื	 ตัง้แต่วนัที	่ 11	 สงิหาคม	 2564	 ทีผ่่านมา	 วงเงนิ

คุ ้มครองเงินฝากท่ีสถาบันคุ ้มครองเงินฝากจะให้ความ

คุม้ครองระดบั	1	ล้านบาทต่อ	1	รายผูฝ้ากต่อ	1	สถาบนัการ

เงนิ	โดยมวีธินีบัคอืจ�านวนมเีงนิฝากธนาคารจ�านวน	3	บญัชี	

จะเป็น	1	ราย	เท่านัน้ทีจ่ะได้รบัการคุม้ครองเงนิฝากไม่เกนิ	1	

ล้านบาท	 และเกณฑ์นีจ้ะครอบคลมุ	 35	 สถาบนัการเงนิ

เท่านัน้	 เป็นธนาคารพาณชิย์	 19	 แห่ง	 ธนาคารต่างประเทศ	

11	 แห่ง	 บรษิทัเงนิทนุ	 2	 แห่ง	 เครดติฟองซเิออร์	 3	 แห่ง											

แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงินที่เป็นสหกรณ์	 เพราะฉะนัน้

สมาชกิทีฝ่ากเงนิกบัสหกรณ์	สหกรณ์จะคุม้ครองเงนิฝากของ

สมาชิกทุกบัญชีและเต็มจ�านวนยอดเงินฝากที่ฝากไว้กับ

สหกรณ์	สมาชกิไม่ต้องกงัวลใจ	มเีงนิเหลอืมาฝากกบัสหกรณ์	

สหกรณ์จะคุม้ครองเงนิของสมาชิกทุกบาท	ทกุสตางค์	เพราะ

สมาชกิเป็นทัง้เจ้าของและผูร้บับรกิารจากสหกรณ์.

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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คลิกไปที่

	“ใช้งานครั้งแรก”

การสมัครกรอกเลขสมาชิกของท่าน	5	หลัก

(ตัวอย่างเช่น	รหัสสมาชิก	00145)	รหัสบัตร

ประชาชน	เบอร์โทรศัพท์ของท่าน	

จากนั้นคลิก	“ลงทะเบียน”

ตรวจสอบ	SMS	ที่ได้รับบนโทรศัพท์มือถือของ

ท่าน	>	น�าเลข	OTP	ที่ได้รับกรอกเข้าสู่ระบบ

จากน้ันคลิกส่ง	“ส่ง	OTP”

ท่านสามารถก�าหนดรหัสผ่านของท่านโดยต้องการกรอก

ตัวเลข	 6	 หลัก	 (ตัวเลข	 0	 -	 9)	 จากนั้นคลิกตั้งรหัสผ่าน															

เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

21

3 4

5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร. 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9004
ตามวันเวลาท�าการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
www.srusct.or.th | Email : srusct2555@gmail.com | Facebbok : สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท. จ�ากัด

แจ้งเบอร์โทรศัพท์กับทางสหกรณ์ฯเพื่ออัพเดทข้อมูล	

หลังจากนั้น	เข้าสู่เว็บไซต์	www.srusct.or.th	

จากนั้นคลิก	ระบบออนไลน์สหกรณ์
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คุณโชติกา  บุญรังศรี
: ผู้จัดการ สอ.สร.รฟท.

รายงานผลการด�าเนินงาน

	 สวสัดสีมาชกิทกุท่าน.	.	.	รายงานผลการด�าเนนิงาน

ฉบับนี้เป็นการรายงานผลของเดือนกรกฎาคม	 2564	 นะคะ	

เพราะระหว่างที่เขียนต้นฉบับให้วารสารอุดมการณ์สหกรณ์

ฉบับเดือนกันยายน	 2564	 ยังไม่สิ้นเดือนสิงหาคม	 2564	นะ

คะ	(ผลการด�าเนินงานจึงยังไม่สรุป)

	 เดือนกรกฎาคม	 –	 สิงหาคม	 2564	 สหกรณ์ออม

ทรัพย์สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิรถไฟแห่งประเทศไทย	จ�ากดั	

(สอ.สร.รฟท.)	 ยังคงท�าหน้าที่เปิดให้บริการสมาชิกเป็นปกต	ิ

100%	 แต่อยู่ภายใต้มาตรฐานความเข้มงวดการป้องกันการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	ทุกประการ	และรณรงค์ให้

สมาชิกติดต่อการใช้บริการเงินกู้ผ่านระบบไปรษณีย์เพ่ือลด

จ�านวนการเข้ามาใช้บริการ	ณ	ที่ท�าการ	และผลประกอบการ

ตามบันทึกของฝ่ายบัญชี	รายละเอียดดังนี้

1. สรุปการให้บริการด้านเงินกู้ฉุกเฉิน สามัญ และเงินกู้พิเศษ 

และโครงการสวัสดิการ ตั้งแต่เดือน มกราคม - กรกฎาคม 

2564

 

ประมาณการเงินให้กูท้กุประเภทปี	2564	ตัง้ไว้	1,440,000,000	

บาท	(หน่ึงพันสี่ร้อยส่ีสิบล้านบาทถ้วน)

2. การให้บริการเงินกู ้ทัง้ 3 ประเภท ในเดอืนกรกฎาคม 2564 

(เดือนเดียว)

	 ตามแผนประมาณการให้เงินกู ้ทุกประเภทของป	ี

2564	 สหกรณ์ฯตั้งเป้าไว้	 1,440,000,000	 ล้านบาท	 การให้

บริการเงินกู้ทั้ง	3	ประเภท	ดังนี้

 2.1 เงินกู้ฉุกเฉิน สมาชิกยื่นสัญญาขอกู้จ�านวน	215	

สัญญา	วงเงินอนุมัติ	7,099,000	บาท

 2.2 เงินกู้สามัญ	สมาชิกยื่นสัญญาขอกู้จ�านวน	134	

สัญญา	วงเงินอนุมัติ	75,507,000	บาท

 2.3 เงินกู้พิเศษ ไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นกู้

 2.4 เงนิกูโ้ครงการพเิศษ (สามญั)	สมาชกิยืน่สญัญา

ขอกู้	จ�านวน	4	สัญญา	วงเงินอนุมัติ	514,700	บาท

 รวมวงเงินอนุมัติสัญญาเงินกู้ทุกประเภทในเดือน

กรกฎาคม 2564 สมาชิกยื่นกู ้	 353	 ราย	 วงเงินกู ้ทั้งสิ้น	

83,120,700	 บาท	 ยอดจ่ายจริงหลังหักลบกลบหนี้เดิม	 จ่าย

เพียง	25,565,436	บาท

3. ผลการด�าเนินงาน ณ เดือนกรกฎาคม 2564 (7 เดือน)

	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 สอ.สร.รฟท.	มีทุนด�าเนินงาน

ทั้งสิ้น 3,182,862,955.32 บาท รายได้ 91,061,408.83 

บาท ค่าใช้จ่าย 14,731,197.37 บาท ก�าไรท่ียังไม่จัดสรร 

76,330,211.46 บาท เรามจี�านวนสมาชกิทัง้สิน้ 7,878 คน.

ประเภท
จ�านวน

(สัญญา)

วงเงินกู้

(บาท)

เงินกู้ฉุกเฉิน 1,777 57,161,000

เงินกู้สามัญ 1,324 808,553,000

เงินกู้พิเศษ 5 6,950,000

เงินกู้สามัญฯเพื่อซื้อโทรศัพท์ 66 2,470,100

เ งิ น กู ้ ส า มั ญ ฯ เ พื่ อ ซื้ อ ร ถ

จักรยานยนต์
68 5,457,500

เงินกู้สะสม 4 609,000

รวม 3,244 881,200,600

รายงานผลการด�าเนินงาน สอ.สร.รฟ.

ณ เดือนกรกฎาคม  2564
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รายงานผลการด�าเนินงาน 

ประจ�าเดือน  กรกฎาคม 2564

กรกฎาคม 2564(July,2021) มิถุนายน 2564(June,2021)

จ  านวนสมาชิก (ราย) (Membership) 7,880                       7,866                         
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (Cash and cash at bank) 72,501,219.07          74,958,191.31            
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน (Other cooperative deposits) 432,809,096.55        402,490,596.66          
เงินลงทุน (Investment) 312,000,000.00        312,000,000.00          
ลกูหน้ีเงินใหส้มาชิกกู ้(Loan receivable members) 2,355,228,679.00     2,366,055,833.00       
ลกูหน้ีอ่ืน (Other receivables) 7,255,746.00            6,627,083.00              
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์(Computer program) 683,730.00              683,730.00                 
สินทรพัยอ่ื์น ๆ (Other assets) 2,384,484.70            2,339,666.81              

รวมสินทรพัย ์(Total assets) 3,182,862,955.32    3,165,155,100.78       
เงินรบัฝาก (Deposit) 675,002,438.76        674,176,206.39          
หน้ีสินอ่ืน (Other liability) 27,801,346.45          31,669,410.94            

รวมหน้ีสิน (Total liability) 702,803,785.21       705,845,617.33         
ทุนเรือนหุน้ (Share capital) 2,074,685,800.00     2,065,003,010.00       
ทุนส ารองและทุนอ่ืนๆ (Compulsory reserves and 405,373,370.11        394,306,473.45          
other capital)

รวมทุน (Total capital) 2,480,059,170.11    2,459,309,483.45       
รวมหน้ีสินและทุน (Total liability and capital) 3,182,862,955.32    3,165,155,100.78       

ดอกเบ้ียรบั (Interest received) 87,159,055.00          74,627,437.00            
ดอกเบ้ียเงินรบัฝาก (Deposit interest) 3,456,654.85            2,808,773.68              
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return on investment ) 72,413.72                67,756.19                   
รายไดอ่ื้น ๆ (Other income) 373,285.26              319,656.10                 

รวมรายได ้(Total income) 91,061,408.83         77,823,622.97           
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย (Interest expenses) 8,599,638.02            7,270,178.59              
ค่าใชจ้่ายบริหาร (Administrative expenses) 6,131,559.35            5,425,291.58              

รวมค่าใชจ้า่ย (Total expenses) 14,731,197.37         12,695,470.17           
ก าไรสุทธิ (Net profit) 76,330,211.46         65,128,152.80           

รายการทางบญัชี (Accounting transaction)
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เส้นทางคนสหกรณ์

โดย ผู้จัดการ

ประธานกลุ่มผู้แทนสมาชิก กลุ่มล�าปาง 
ทะเบียนสมาชิก 01794  : สังกัดการช่างกล

ยืนหยัด มั่นคง เพ่ือพ่ี - น้อง 
สายเหนือแห่งนครล�าปาง

“...มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของสหกรณ์ฯ 
เพราะมีความเชื่อว่าสมาชิกของสหกรณ์ฯ ได้รับ
สิทธิประโยชน์มากมาย... เป็นตัวช่วยให้เรามีความ

มั่นคงในชีวิตและความเป็นอยู่...”

 “เส้นทางคนสหกรณ์” ฉบบันีย้งัคงพบกับ “ผูน้�า” ของพวกเราอกีท่านหนึง่จากกลุม่สาขาล�าปาง ปัจจบุนั
อยู่ในต�าแหน่ง ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟและประธานกลุ่มสมาชิก สอ.สร.รฟท. สาขาล�าปาง ซึ่งจะ
เป็นใครไม่ได้นอกจาก “ประพัฒน์ พยัคฆบุตร” หรือ “พี่ปู๋” ของน้องๆในสายเหนือ

 ประพัฒน์ พยคัฆบตุร ทะเบยีนสมาชิก 01794 สงักดัการช่างกล ต�าแหน่งในการรถไฟ คอื พนกังาน

รถจักร 8 ช. สังกัด สรจ.ลป. จบวิศวกรรมรถไฟแผนกการช่างกล เมื่อปี 2523 ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานการ
รถไฟฯ ในต�าแหน่งช่างเครื่องชั้น 2 ระดับ 4 สังกัด สรจ.บซ. เมื่อ 1 กันยายน 2524 นับรวมอายุการท�างานในการ
รถไฟยาวนานถึง 40 ปี ในขณะที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย 
จ�ากัด (สอ.สร.รฟท.) ตั้งแต่ยุคบุกเบิกใหม่ รวมเป็นระยะเวลา 26 ปี 3 เดือน และด้วยเหตุที่อยู่ในต�าแหน่ง “ผู้น�า” 
ของ สรจ.ลป. จงึได้รบัการเลอืกตัง้ให้เป็นประธานกลุม่ผูแ้ทนสมาชกิของกลุม่สาขาล�าปาง (ลป.) มาโดยตลอดตัง้แต่
มีนโยบายให้มีผู้แทนสมาชิกตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯที่ระบุไว้

 ประพัฒน์ พยัคฆบุตร “พี่ปู๋” หนุ่มเหนือ ภูมิล�าเนาเป็นคนนครล�าปางแต่ก�าเนิด สุขุม สุภาพ นอบน้อม กับ
ทกุคน ในมาดของ “ผูน้�า” สหภาพฯสาขาล�าปาง เป็นคนเสยีสละทุม่เทให้กบังานสหกรณ์ฯ เป็นอย่างดเียีย่มเสมอมา 
หนกัเอาเบาสู ้ยนืหยดัมัน่คง. . .เพือ่พีน้่องของเราแห่งสายเหนอืมาโดยตลอด สม�า่เสมอ ให้ความร่วมมอืและขานรบั
กับทุกนโยบายทุกการประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ฯเพื่อถ่ายทอดต่อ. . .ด�าเนินการต่อ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุก
คน อย่างน่าชื่นชม กับจ�านวนสมาชิก 269 คน ณ กลุ่มสาขาล�าปาง จนเป็นที่นับถือรักใคร่ของสมาชิกทุกคนทั้ง
ระดับบริหารและระดับรองลงมา เห็นได้จากในทุกๆปีที่มีการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ และเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 
ของสาขาล�าปาง “พี่ปู๋” จะเป็นตัวหลักในการรับผิดชอบประสานงาน และเตรียมการทุกอย่างให้ผ่านไปด้วยความ
เรียบร้อยและมปีระสทิธภิาพทุกครัง้ไป “พีปู่”๋ บอกเราถงึความรูส้กึกับการได้เป็นสมาชกิสหกรณ์ฯ และการได้มส่ีวน
ร่วมกับสหกรณ์ฯ มายาวนานว่า. . .

ประพัฒน์ พยัคฆบุตร
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 “ผมมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสหกรณ์ฯและ

มีความยินดีที่ได้ทุ่มเท เสียสละเวลาให้กับสหกรณ์ฯเพื่อประโยชน์สุข

ของสมาชิกที่สาขาล�าปางทุกคน ที่ผ่านมาได้พยายามรณรงค์เรื่อง          

สหกรณ์ฯให้ถึงสมาชิกเสมอ เพ่ือให้เขาได้เข้าถึงและมีความเข้าใจ มี

ความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการสหกรณ์ฯของเรา ในบทบาทของ

ประธานกลุม่ผูแ้ทนสมาชกิรวมถึงผูแ้ทนสมาชกิท่านอืน่ๆ ทีไ่ด้ช่วยกัน

เสมอมา

 เม่ือสมาชิกมีความเข้าใจ และเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาใน

ความโปร่งใส เข้มแข็งของสหกรณ์ฯเราแล้ว ทกุอย่างกจ็ะขบัเคลือ่นไป

ได้ไม่ยาก คนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วเขาก็ได้รับผลประโยชน์ทั้งฝากและกู้

เงนิมาใช้. . .ได้ผลตอบแทนด ีดอกเบีย้เงนิฝากสงู ส่วนคนทีย่งัไม่ได้เป็น

สมาชกิเขากจ็ะถกูกระตุน้ความสนใจตามมาเอง แล้วกท็ยอยกนัสมคัร

เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ด้วยปากต่อปาก และด้วยการประชาสัมพันธ์

ข้อมลูข่าวสารของสหกรณ์ ทีส่�าคญัได้รบัความรูจ้ากการสัมมนาทกุ

ครั้งในทุกๆปีของการประชุมเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกที่ สาขาล�าปาง”

	 ในทางภูมิศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์	 สร.รฟท.	 เรามี

สมาชิกอยูท่ัว่ไทยทกุทีท่ีม่	ี“ราง” การบรหิารจดัการเราอาศยัเครอื

ข่ายสาขาของสหภาพฯ	ทกุสาขาไม่ว่าจะเป็นส่วนกลาง	เหนอื	อสีาน	

ใต้	ซึง่ระยะทางมอิาจขวางกัน้แรงแห่งอดุมการณ์ของสหกรณ์ฯ	และ

สหภาพฯได้เพราะพวกเรามีความชัดเจนในเป้าหมายปลายทาง

ร่วมกัน	และเชื่อร่วมกันว่าภายใต้แนวคิดของเรา	ปรัชญา	การช่วย

เหลือซึ่งกันและกันของพวกเรา	คือ	การกินดี	มีสุข	ของพวกเราทุก

คน	นั่นคือ	ทุกคนจะต้องมีความอยู่รอด	อยู่ได้	อยู่อย่างมีความสุข	

ไม่เดอืดร้อนในตนเองและครอบครวั	เมือ่ได้เป็นสมาชกิกบัสหกรณ์

ออมทรพัย์	สอ.สร.รฟท.	และสมาชกิของสหกรณ์ฯกต็าม.	.	.ซึง่ในวนั

นี้สหกรณ์ของเรามีการเจริญเติบโตทางด้านฐานะทางการเงินเพิ่ม

ขึ้นเป็นล�าดับในทุกๆปี	 ในวันนี้เรามีทุนด�าเนินงานอยู่ที่	 3,182.86	

ล้านบาท	 ทุนด�าเนินงานส่วนใหญ่อยู่กับการให้บริการแก่สมาชิก

ในรูปของการให้กู้	 และตั้งแต่มกราคม	 -	 กรกฎาคม	 2564	 เรามี

รายได้สะสมถึง	 91.06	 ล้านบาท	 ก�าไรสะสมจากการด�าเนินงาน	

76.33	ล้านบาท	“พีปู่”๋ ได้พดูถงึการเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนือ่งของ									

สหกรณ์ฯ	ว่า.	.	.

 “สหกรณ์ออมทรพัย์ สอ.สร.รฟท. ของเราตัง้แต่ยคุก่อตัง้

มา ผมเหน็ถงึพัฒนาการทีเ่จรญิเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง ทัง้ด้านสมาชกิ

และเงินทุน ตลอดจนผลก�าไร (ผลต่างหรือส่วนเหลื่อม) ที่มีความ

มั่นคงอย่างมีเสถียรภาพ ด้วยประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ

ของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนสมาชิกจากที่ประชุมใหญ่ 

คณะกรรมการด�าเนนิการ ผู้ตรวจสอบกจิการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่

ทุกคน ตลอดจนท่านที่ปรึกษา โดยเฉพาะพี่สมศักดิ์ โกสัยสุข ที่คอย

ชี้แนะมาตลอดเส้นทาง จนเราต้องมีความภาคภูมิใจร่วมกันว่าได้รับ

การประเมินจากหน่วยงานภาครัฐ และจาก ชสอ. ว่า มาตรฐานการ

บริหารจัดการเราอยู่ในระดับดีเลิศมาโดยตลอดแม้ว่าเราจะไปอย่าง

ช้าๆ แต่ว่าเรามัน่คงครบั และอยากจะฝากวนิยัและธรรมาภบิาล จรรยา

บรรณของทกุคนทีเ่ราร่วมกันปฏบัิตมิาให้อยูเ่ป็นกรอบในแนวคดิของ

เราควบคู่ไปกับสหกรณ์ฯตลอดไปครับ. . .”

	 ประพฒัน์	พยคัฆบตุร	 “พีปู่”๋	 ได้กล่าวย�า้ในความรูส้กึถึง

การบรหิารจดัการสหกรณ์ฯ	ทีไ่ด้มาตรฐานดีเลศิ	 ผ่าน	“อดุมการณ์

สหกรณ์”	 ฉบับน้ีมา	 ในฐานะที่คลุกคลีและร่วมงานกันมาตลอด										

จนวนัสุดท้ายของการเกษียณออกจากงานประจ�า	“พีปู๋่”	ยงับอกอกี

ว่า	“ธรรมาภบิาล”	ข้อบงัคบั	และระเบยีบทกุระเบยีบทีเ่ราก�าหนด	

คือเครื่องมือส�าคัญของเราที่สามารถขับเคลื่อนให้	 สอ.สร.รฟท.										

มมีาตรฐานมัน่คง	แขง็แรงและประสบความส�าเรจ็ตามวสิยัทศัน์	และ

วตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ได้	และบอกว่า	

 “ชวีติหลงัเกษยีณ จะอยูก่บัการหนัมาใส่ใจรกัษาสขุภาพให้

มากขึน้ อยูก่บัสิง่แวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ ประหยดัค่าใช้จ่าย ทีส่�าคญั

จะฝากเงินไว้กับสหกรณ์ และซื้อหุ้นกับสหกรณ์ฯให้มากที่สุดเท่าท่ีจะ

ท�าได้  เพราะสหกรณ์ฯคือความหวงัท่ีจะหล่อเล้ียงพวกเราได้หลงัออก

จากงาน. . .ฝากความสขุ ความเข้มแขง็ มายงัทกุคนด้วยครบั. . .”

 ทัง้หมดนี	้ คอื	ความรูส้กึของ	“ผูน้�า”	จากเมอืงเหนอืทีจ่ะ

เกษยีณออกจากงานในวันที	่1	ตลุาคม	2564	“อดุมการณ์สหกรณ์” ขอ

ชืน่ชมในความดี ความเป็นผูน้�าท่ีต้องเสยีสละทกุเวลาเพือ่ส่วนรวมมา

ตลอดกว่าครึง่ชวีติ ต้องประสบกบัความเหนือ่ยล้าและฝ่าฟันกบัปัญหา

อปุสรรคนานานัปการ แต่ทกุครัง้มนักผ่็านมาด้วยด.ี . . ขอความดงีาม

ในสิง่ที ่“ท่านประพฒัน์ พยคัฆบตุร” ประธานกลุม่ผูแ้ทนสมาชกิ สาขา

ล�าปาง ได้สรรสร้างเอาไว้จะถกูจารกึเป็นความทรงจ�าทีด่มีคีณุค่ากบัทกุ

คนทีส่าขาล�าปาง และมวลพีน้่องสมาชกิของเราในทกุสาขา อกีทัง้ขอ

ให้สิง่เหล่านีก้ลายเป็นบญุบารมหีนนุน�าให้ท่าน มชีวีติทีด่ ีมคีวามสขุ 

สขุภาพร่างกายแขง็แรง สมปรารถนาทกุประการในทกุสิง่หวงั และใน

ท้ายทีส่ดุน้ี ขอขอบพระคณุในการเสยีสละและทุม่เทแรงกายแรงใจให้

กบังานสหกรณ์ออมทรพัย์ สอ.สร.รฟท. อกีครัง้ เพือ่เป็นแนวทางทีด่ี

ให้กบัรุ่นต่อๆไปค่ะ.

. . .ก้าวต่อไปด้วยใจที่เบิกบาน  เราจะไม่ทิ้งกัน. . .

ประพัฒน์ พยัคฆบุตร
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	 งานวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ	์
ม.เกษตรศาสตร์	 ยังคงเป็นสัจธรรมเด่นในขบวนการ
สหกรณ์ปัญหาส�าคัญที่สุดท่ีท�าให้ขบวนการสหกรณ์
ในประเทศไทยไม่เจริญก้าวหน้า	 พัฒนาไปสู่ความเข้ม
แข็งและเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ	
สร้างความเป็นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจให้คนใน
ประเทศ	 ลดความเหลื่อมล�้าลงเฉกเช่น	 อารยะประเทศ
ท่ีขบวนการสหกรณ์มีความเข้มแข็ง	 สมาชิกสหกรณ์
ได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้นตลอดจากขบวนการสหกรณ	์
ก้าวหน้าเติบโตเป็นไปตามอุดมการณ์และหลักการของ
สหกรณ์อย่างแท้จริง	ปัญหาส�าคัญคือ องค์ความรู้ที่

ถูกต้อง “ของอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์” ของ

คณะกรรมการด�าเนนิการ และตัวแทนของสมาชกิหรอื

สมาชกิของสหกรณ์ และจติวญิญาณของสหกรณ์ทีผู้่

บรหิารสหกรณ์ต้องยดึถือน�ามาปฏิบติัอย่างเคร่งครดั 

สหกรณ์ไม่ ใช ่องค์กรแสวงหาก�าไรมาแบ่งปันกัน 

สหกรณ์มุ่งแสวงหาสวสัดิการให้กบัสมาชกิ เพือ่ความ

มั่นคงในชีวิตตั้งแต่จากครรภ์มารดาจนถึงเชิงตะกอน 

โดยถือหลัก “ช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่น ไม่

เบียดเบียนตนเอง และไม่เบียดเบียนผู้อื่น” 

 สิ่งที่ส�าคัญที่สุดกรรมการด�าเนินการต้องมี
คุณธรรมจริยธรรม	คือ	ซ่ือสัตย์	เสียสละ	ถือประโยชน์
ของส ่วนรวมเป ็นส�าคัญ	 และต ้องศึกษาค ้นคว ้า
หาความรู ้ที่ถูกต้องตามปรัชญาของอุดมการณ์หลัก
การสหกรณ์และมาปฏิบัติอย่างเข้มงวด	 เพราะองค์
ความรู ้คืออาวุธส�าคัญที่น�ามาพัฒนาให้ขบวนการ
สหกรณ์เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงให้เป็นท่ียอมรับ
ของสมาชิกสหกรณ์และผู้คนทั่วไปในสังคม
	 ดังนั้นการเป็นบุคลากรที่เป็นผู้น�าขบวนการ
สหกรณ์ที่มีจิตวิญญาณหลักการอุดมการณ์สหกรณ	์

รอบรู้เรื่องสหกรณ์

สหกรณ์จะก้าวหน้า
ถ้าให้การศึกษาที่ถูกต้อง
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คุณสมศักดิ์ โกศัยสุข
: ที่ปรึกษา สอ.สร.รฟท.

และมีองค์ความรู้จึงส�าคัญที่สุดในการพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ให้เข้มแข็งและสร้างสถาบันการศึกษาเพื่อให้
สมาชิกหรือผู ้แทนสมาชิกและประชาชนทั่วไปสนใจ	
เข้าใจในหลักการอุดมการณ์สหกรณ์อย่างเป็นเอกภาพ
ต่อไป	ประธานบรษิทัคเิดค คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั นายทา
กาโมร	ิของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงท่ีสุดในการบริหารจัดการ
กล่าวว่า	 “เทคโนโลยี	 และสมรรถภาพสามารถสร้าง
ความแตกต่างได้มากที่สุดเพียง	5	เท่า	แต่ความรู้ความ
ตัง้ใจของผูน้�านัน้สามารถสร้างความแตกต่างได้มากกว่า	
100	เท่า	ทีเดียว

	 การท�างาน	คือการเรียนรู้ที่แท้จริง	การเรียนรู้
รอบด้าน	คือ	
 1. เรียนรู ้จากที่ เขาสอน (Learning	 by																		
teaching)	
 2. เรียนรู้จากครูฝึกปฏิบัติ	 (Learning	 by	
coaching)
 3. เรียนรู้จากการท�างาน	 (Learning	 by											
doing)
	 คุณค่าของขบวนการสหกรณ์	คือ	 วิสัยทัศน์
ของสหกรณ์ต ้องเป็นเข็มทิศส�าคัญในการบริหาร
สหกรณ์เสมอ	 เพราะคือบุคลากรของสหกรณ์	 เป็น
ผู ้น� าที่ มี วิ สัยทัศน ์ยึดมั่น ในหลักการอุดมการณ ์
สหกรณ์	 เขาสามารถพัฒนาบุคคลากรรุ่นต่อไปให้มี
ความรู ้ความสามารถที่จะสืบทอดภารกิจหลักการ
อุดมการณ์สหกรณ์ให้สหกรณ์เจริญก้าวหน้าสู่มหาชน
ต่อไปในอนาคตได้	 พวกเขาสามารถจดจ�าวิสัยทัศน์
และคุณค่าของสหกรณ์ได้ทั้งหมด	 และยังสามารถ

อธิบายสอนผู้อื่นเข้าใจได้ดีอีกด้วย
	 การจะพัฒนาให้สหกรณ์ก้าวหน้าทัดเทียม
อารยะประเทศ	 บุคลากรผู้น�าสหกรณ์ต้องยึดมั่นใน
ปรัชญาของอุดมการณ์สหกรณ์	 เมื่อสมาชิกสหกรณ์
เติบโต	 สหกรณ์ก็มีความเจริญเติบโต	 (Growth	 of	
member	,	Growth	of	co-operatives)

	 จึงกล่าวได้ว่า “การเรียนรู้คือสวัสดิการที่ดี

ที่สุดของสมาชิกสหกรณ์ บุคลากรของสหกรณ์จึง

ต้องเรียนรู้ โดยถือว่าการท�างานก็คือการเรียนรู้ท่ี

ส�าคัญที่สุด เพื่อเปลี่ยนจากการเรียนรู้ให้เป็นผลงาน

ตอบสนองในการจัดสวัสดิการอย่างเสมอภาคถ้วน

หน้าแก่สมาชิกตรงตามวสิยัทศัน์ของสหกรณ์ ตรงกบั

ค�าพูดของ Tom Peters ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร

ระดับโลก กล่าวว่า ถ้าผลงานการบริหารดี จงลงทุน

กับการศึกษา 2 เท่า แต่ถ้าผลงานการบริหารไม่ดีจะ

ต้องลงทุนกับการศึกษา 4 เท่า” 

 ดังนัน้	เมือ่ผลการบรหิารของขบวนการสหกรณ์
ไทยไม่ดี	 ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าท่ีควรผู้น�าสหกรณ์จึง
ต้องลงทุนทางการศึกษาให้มากถึง	 10	 เท่าเพื่อสร้าง
บุคคลากรของสหกรณ์	 เพ่ือให้ผู้น�าการบริหารสหกรณ์	
บคุลากรของสหกรณ์ได้เข้าใจอย่างแจ่มชดั	และน�าความ
รู้ไปปฏบิติัให้ตรงตามเป้าหมายของหลักการอดุมการณ์
สหกรณ์อย่างแท้จริง	 เพื่อน�าพาขบวนการสหกรณ์ให้
เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป.
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ระบบควบคุมการประชุม	 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม

ที่ชัดเจน	 มีการแจ้งเชิญการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เป็นหนังสือ	 มีการจัดท�าเอกสารประกอบการประชุมจัดให้

ผู ้เข้าร่วมประชุมแสดงตนและนับองค์ประชุม	 ท�ารายงาน

การประชุมเป็นหนังสือ	 มีการบันทึกเรื่องและภาพแล้วแต่

กรณีของผู ้ เข ้าร ่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาการ

ประชุม	ซึ่งเมื่อ	2	-	3	เดือนที่ผ่านมาเราได้เห็นสหกรณ์ระดับ

ชุมนุมที่จะต้องใช้สมาชิกเข้าร่วมเป็นจ�านวนมากได้ด�าเนิน

การจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์กันมาแล้วหลายแห่งไม่

ว่าจะเป็นชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียน	จ�ากัด	(ช.ส.ท.)	ชุมนุม

การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากดั	(ช.ส.ค.)	ชมุนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์แห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 (ชสอ.)	 รวมถึงสหกรณ์ขนาด

ใหญ่หลายแห่งไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	จ�ากัด	สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	

เป็นต้น	ท�าให้เราเห็นถึงปรากฏการณ์ใหม่ๆหรอืนวตักรรมเกดิ

ขึน้ในขบวนการสหกรณ์	ซ่ึงในวงการธรุกจิเอกชนเขาได้น�าร่อง

ในการใช้นวัตกรรมนี้มานานแล้วก่อนที่จะมีการแพร่ระบาด

เชื้อ	 COVID-19	 ด้วยซ�้าซ่ึงก็ถือว่าประสพความส�าเร็จแม้จะ

ไม่	 100%	ซะทีเดียวก็ตาม	 โดยเฉพาะประเด็นของการเลือก

ตั้งคณะกรรมการในการประชุมออนไลน์ที่ยังเป็นปัญหา

อุปสรรคในการจัดประชุมใหญ่ฯผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์

เพราะจะต้องมีข้อบังคับ	ระเบียบรองรับ...แต่ก็หาใช่อุปสรรค

ไม่??	เมื่อทุกที่ยอมรับและปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่างๆที่วางไว้

ของนายทะเบียน

	 และแม้ว่าจะมีหลายคนมีความกังขาในการเลือก

ตั้งด้วยระบบออนไลน์ว่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นไหม??	 จะไม่

โปร่งใสไหม?กต็าม...แต่กย็งัมนีกัวชิาการอย่าง	ผศ.ดร.รังสรรค์                                   

ปิตปัิญญา อาจารย์ประจ�าพิเศษ แขนงวิชาการสหกรณ์ 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช	 ผู ้มี

ประสบการณ์ตรง

จากการทีเ่คยเสนอ

ให้มีการลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งผ่าน

ไปรษณีย์และหรือ

ผ่านระบบออนไลน์ 

ได้แสดงความคิด

เห็นเพื่อเป็นกรณี

ตัวอย่างให้กับสหกรณ์ที่สนใจน�าไปปรับใช้เพื่อรองรับโลก

อนาคตได้	 และเพื่อความเหมาะสมของหลายๆสหกรณ์ที่

สมาชิกอยู่ในต่างพื้นท่ีท่ัวไทย	 และมีปัญหาเรื่องการเลือกตั้ง

นั่นก็คือ	 กรณีตัวอย่างหรือประสบการณ์ตรงของ	 สหกรณ์

ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ากัด (สอ.กสก.)	 ที่

น�าเอาระบบเลือกตั้ง	 “ออนไลน์”	 มาใช้กับการประชุมใหญ่

สามัญ	 ซ่ึงสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้ได้ตัดสินใจน�าเอาการลง

คะแนนเสียงแบบออนไลน์มาใช้ตั้งแต่ปี	2553	และน่าจะเป็น

สหกรณ์ฯแรกๆในประเทศไทยทีน่�าระบบนีม้าใช้กบัการเลอืก

ตั้งโดยแบ่งกระบวนการเลือกตั้งเป็น	2	ขั้นตอน	คือ	(1)	จัดให้

มีการลงคะแนนสรรหาก่อนวันประชุมใหญ่	และ	(2)	น�าเสนอ

ช่ือบุคคลตามข้ันตอนท่ี	 1	 ให้ท่ีประชุมใหญ่	 ผู้แทนสมาชิก

รับรอง		(เลือกตั้ง)	ซึ่ง	ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา	ได้ขยาย

ความอธิบายถึงพัฒนาการเลือกตั้งออนไลน์ของ	สอ.กสก.	ว่า

	 การเลือกตั้งออนไลน์ในท่ีนี้หมายถึงการน�าระบบ

ออนไลน์มาใช้ในข้ันตอนการลงคะแนน	 เพ่ือให้การด�าเนิน

การเป็นไปตามเป้าหมาย	สอ.กสก.	ได้ลงทุนพัฒนาโปรแกรม

เพื่อใช้ในการจัดการการเลือกตั้งดังกล่าว	 อย่างไรก็ตามการ

ใช้ระบบนี้ในปีแรกมีปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากสมาชิกและฝ่าย

จัดยังขาดความคุ้นเคยกับระบบ	 และ	 โปรแกรมเองก็ยังไม่

สามารถรองรับการเข้าใช้งานพร้อมกันครั้งมากๆ	 ท�าให้เกิด

ความล่าช้าในการลงคะแนน	 แม้มีปัญหาแต่	 สอ.กสก.	 ไม่

ได้ย่อท้อและเดินหน้าต่อโดยลงทุนพัฒนาโปรแกรมขึ้นใหม่	

ปรากฏว่าสามารถใช้งานได้ดี	 การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย	 และท�าให้อัตราการใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ค่อนข้างต�่า

ในอดีตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน	ก่อนปี	2553	มีสมาชิกมาใช้สิทธิ์

เลือกตั้งเพียงประมาณร้อยละ	 50	 แต่หลังจากใช้ระบบการ

(ต่อจากหน้า 3)
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เลือกตั้งแบบออนไลน์	 การใช้สิทธิ์ของสมาชิกเพิ่มสูงขึ้นอย่าง

รวดเร็ว	 และการเลือกตั้งคร้ังล่าสุดมีผู้ใช้สิทธิ์มากกว่าร้อยละ	

80	ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด

	 อย่างไรกต็าม	เมือ่มกีารใช้สทิธิม์ากขึน้โปรแกรมทีใ่ช้

อยูเ่ริม่มปัีญหาอกีคร้ังหน่ึง	รวมถงึ	Server	ของสหกรณ์ทีใ่ช้อยู่

กไ็ม่สามารถรองรบัการใช้งานดงักล่าวได้	ท�าให้การลงคะแนน

ไม่รวดเร็วเหมือเดิม	 ประกอบกับในระยะหลังเทคโนโลยีด้าน	

IT	มีความก้าวหน้ามากขึ้น	สอ.กสก.	จึงตัดสินใจลงทุนพัฒนา

โปรแกรมจัดการการเลือกต้ังใหม่อีกคร้ังหน่ึง	 ซึ่งคาดว่าจะ

เสร็จสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ในเร็วๆนี้

	 ส�าหรับกระบวนการในการลงคะแนนออนไลน์	 จะ

เร่ิมจากการลงโปรแกรมหรือ	 Application	 ที่ใช้ในการลง

คะแนนในเครื่องมือสื่อสารที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการลง

คะแนนก่อน	 เช่น	 มือถือ	 แทบเล็ต	 หรือคอมพิวเตอร์ต่างๆ	

จากนั้นประมาณ	1	สัปดาห์ก่อนวันลงคะแนน	สหกรณ์จะส่ง

รหสัผ่านให้กบัสมาชกิผ่านระบบ	SMS	เมือ่ถงึก�าหนดเลอืกตัง้	

สมาชกิจะเข้าไปทีโ่ปรแกรมการเลอืกตัง้ทีติ่ดต้ังไว้ใส่หมายเลข

สมาชิก	หมายเลขบตัรประชาชน	และ	รหสัผ่านทีส่หกรณ์ส่งมา

ให้	จากนั้นระบบจะส่งรหัสผ่านหรือ	OTP	มาให้	สมาชิกต้อง

ป้อนรหสัดังกล่าวลงไป	จงึจะเข้าใช้สทิธิล์งคะแนนได้	เมือ่หมด

เวลาลงคะแนนโปรแกรมจะประมวลและสรปุผลคะแนนของผู้

สมคัรแต่ละรายทนัท	ีท�าให้ผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่ายรูผ้ลการเลอืกต้ัง

เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

 ส่วนประเด็นปัญหาและประโยชน์ของการเลือกตั้ง

ออนไลน์หลายคนหลายสหกรณ์อาจจะมคี�าถาม	และกงัวลอยู่

ไม่น้อย	ซึ่ง	ผศ.ดร.รังสรรค์	ปิติปัญญา

	 นอกกจากปัญหาโปรแกรมไม่สามารท�างานได้อย่าง

รวดเร็วหรืออาจต้องหยุดท�างานในบางช่วงเวลา	 (ระบบล่ม)	

และ	 Server	 ของสหกรณ์ไม่สามารถรองรับการท�างาน

ได้อย่างเพียงพอ	 ตามที่ได้กล่าวถึงแล้ว	 ยังมีปัญหาอื่นๆ

อีกหรือไม่	 ค�าตอบคือมี	 ปัญหาส�าคัญคือผู้สูงวัยจ�านวน

หนึ่งไม่คุ้นเคยหรือไม่ช�านาญในเรื่องของ IT ท�าให้การลง

คะแนนโดยเฉพาะในปีแรกๆมปัีญหา เพือ่แก้ปัญหาดังกล่าว 

สอ.กสก. ได้ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือและแนะน�าการลง

คะแนนส�าหรับผู้ที่มีปัญหาอีกแรงหนึ่งด้วย

	 แม้จะมข้ีอบกพร่องอยูบ้่าง	แต่การน�าระบบออนไลน์

มาใช้ในการลงคะแนนก็มีประโยชน์หรือข้อดีหลายประการ	

ดังนี้

 1) ลดภาระและความยุ่งยากในการจัดการเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและอ่อนไหว	 ดังนั้นจึง

ต้องด�าเนินการอย่างระมัดระวังในทุกขั้นตอน	 ซึ่งเป็นภาระ

และความยุ่งยากของฝ่ายจัดการเลือกตั้ง	 เมื่อมีการเลือกตั้ง

ออนไลน์	 ท�าให้ความยุ่งยากดังกล่าวลดลง	 เกิดการประหยัด

ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

 2) มีผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนมากขึ้น	ได้กล่าวแล้วว่าหลัง

จากน�าการเลือกตั้งออนไลน์เข้ามาใช้	 สัดส่วนการมาใช้สิทธิ์

เลือกตั้งเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วจากประมาณร้อยละ	 50	 เป็น

มากกว่าร้อยละ	80	ของจ�านวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน

 3) รู้ผลการลงคะแนนเสียงได้อย่างรวดเร็ว ในอดีตที่

ยังไม่มีการเลือกตั้งออนไลน์	หลังจากปิดหีบเลือกตั้งแล้ว	ก็จะ

นับคะแนนซึ่งหลายครั้งใช้เวลาค่อนข้างมาก	 และ	 อาจต้องมี

การนบัทวนหลายครัง้	แต่การเลอืกตัง้ออนไลน์จะสามารถสรปุ

คะแนนสรรหาได้อย่างรวดเรว็	(แทบจะรูผ้ลทนัทหีลงัหมดเวลา

ลงคะแนน)	และมีความถูกต้องแม่นย�าสูง

 4) หากมีประเด็นปัญหาก็สามารถตรวจสอบราย

ละเอยีดและความถกูต้องได้อย่างรวดเรว็ เนือ่งจากข้อมลูเกีย่ว

กับการลงคะแนนท้ังหมดถูกบันทึกไว้โดยละเอียด	 สามารถ

เรียกขึ้นมาตรวจสอบได้ทันทีที่ต้องการ

 จากกรณีตัวอย่างของการน�าเอาระบบออนไลน์ มา

ปรับใช้กับการประชุมใหญ่ฯ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการ

ด�าเนินการเห็นถึงประโยชน์มากมาย รวดเร็วและสมาชิกเข้า

ถึงได้ เพราะฉะนั้นในสถานการณ์ COVID-19 ที่ฉุดไม่อยู่ ภาพ

ของ “New Normal” มีความชัดเจนมากข้ึน นวัตกรรมส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ “ระบบออนไลน์” ย่อมหลีกหนีไม่พ้นที่จะเข้ามา

ปรับโฉมใหม่ให้กับ “ขบวนการสหกรณ์ไทย” “ตามค�าท�านาย”         

. . .ขึ้นอยู่กับว่า สหกรณ์ใดจะ ออกตัวเร็วกว่ากัน.
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สรปุยอดสมาชกิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์
สรุป ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564

สมาชิกทั้งหมด

สมาชิกลาออกทั้งหมด

สมาชิกเสียชีวิตทั้งหมด

สมาชิกคงเหลือ

797 ราย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

(สส.ชสอ.) กองที่ 2

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ 

รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) กองที่ 1

54 ราย

33 ราย

  710 ราย

สมาชิกทั้งหมด

สมาชิกลาออกทั้งหมด

สมาชิกเสียชีวิตทั้งหมด

สมาชิกคงเหลือ

2,308 ราย

157 ราย

 115 ราย

2,036 ราย

ทายาทรับเงินสงเคราะห์จากทั้งสองสมาคมฯ รายละ 600,000 บาทเศษ
(ก่อนหักค่าใช้จ่ายตามข้อบังคับสมาคมฯ 4% เป็นเงิน สองหมื่นกว่าบาท)

ฌาปนกิจสงเคราะห์

โดย ประชาสัมพันธ์
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ประมวลภาพกิจกรรม
โดย ประชาสัมพันธ์

นายเศกสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ คณะกรรมการ

มอบสวัสดิการค่าจัดการศพ นายอุดมศักดิ์  จันทร์เขียว ให้แก่ทายาท

มอบสวัสดิการต่างๆให้สมาชิก

นายบรรจง  บุญเนตร์ คณะกรรมการ

มอบสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

มอบเงินสาธารณประโยชน์สนับสนุนศูนย์ประสานงานช่วยเหลือ

ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด - 19  

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย สาขาแก่งคอย สาขาหาดใหญ่

นายภิญโญ เรือนเพ็ชร ต�าแหน่ง ประธานกรรมการ

มอบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 

นายภิญโญ เรือนเพ็ชร ต�าแหน่ง ประธานกรรมการ

มอบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 




